

ผลการปฏิบัติงานขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุสัตว์ระดับพื้นที่ จังหวัดสงขลา รอบ1/2567 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา

ที่	แผนงาน/กิจกรรม	เป้าหมาย	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ(Key Success Factor)	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
1	การตรวจติดตามเพื่อป้องกันและป้องปรามผู้กระทำผิดในการลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมาย	ติดตามห้องเย็นทุกอำเภอในจังหวัดสงขลาที่มีห้องเย็น	ตรวจติดตามห้องเย็นเพื่อป้องกันและป้องปรามผู้กระทำผิดในการลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมาย จำนวน 43 แห่ง	<p>- เจ้าหน้าที่ได้ติดตามและกำกับให้ผู้ประกอบการดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และผู้ประกอบการก็ได้ปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำ</p> <p>-การให้ความร่วมมือของทุกหน่วยงาน รวมถึงผู้ประกอบการ ร่วมขับเคลื่อนตามนโยบายด้านการปศุสัตว์ด้านการเฝ้าระวังและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายด้านปศุสัตว์ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้</p> <p>-การวางแผนงาน/การประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงาน และการติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดทำให้การดำเนินงานสัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย</p>	ไม่มี เนื่องจากสามารถดำเนินการขับเคลื่อนได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำ
2	จัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล	เพื่อสำรองเสบียงสัตว์ไว้ช่วยเหลือสัตว์เลี้ยงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ	มีคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล 1 แห่งในตำบล อ.จะนะ จ.สงขลา	<p>- การให้ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ในการคัดเลือกตำบล เพื่อจัดตั้งโครงการคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล</p> <p>-เจ้าหน้าที่และทีมบูรณาการจัดการด้านแผนงานปฏิบัติงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี</p> <p>- เป็นการให้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด/อำเภอ ,ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล และเกษตรกรทำให้มีเสบียงสัตว์สำรองไว้ช่วยเหลือเกษตรกรได้</p>	ไม่มีปัญหา เนื่องจากสามารถดำเนินการคัดเลือกคลังเสบียงได้ 1 ตำบล ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายกำหนดไว้ ทำให้มีเสบียงสัตว์ไว้ให้สัตว์เลี้ยงของเกษตรกรเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดสงขลา

ที่	แผนงาน/กิจกรรม	เป้าหมาย	สรุปผลการดำเนินงาน	ปัจจัยแห่งความสำเร็จ(Key Success Factor)	ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
3	อบรมผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ เพื่อชี้แจง พรบ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙ และกฎหมายลำดับรองเพื่อเตรียมความพร้อมต่อใบอนุญาต	อบรมผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ทุกแห่งที่มีอยู่ในจังหวัดสงขลา	จัดอบรมผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ทุกแห่งในจังหวัดสงขลา	เจ้าหน้าที่ได้ติดตามและกำกับให้ผู้ประกอบการดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และผู้ประกอบการก็ได้ปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำ	ไม่มี เนื่องจากสามารถดำเนินการขับเคลื่อนได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำ